
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

สรุปข่าวประจ าวนัที่ 27 พ.ย. 67   
ส่ือสิ่งพิมพ์       
- DITTO กางแผนปีหน้าเตรียมประมูลงานใหม่ ชี้แบ็กล็อก 4.6พันล้าน (26 พ.ย. 67 หน้า 11) 
- column INbrief Forest clearing spurs investigation (Bangkok Post 26 Nov 2024)   
 
   
สื่อออนไลน์  
- ชาวบ้านรวมตัวคัดค้าน ภาครัฐต่อสัญญานายทุน สัมปทานปาล์มน้้ามันรายใหญ่ที่หมดสัญญาสัมปทานไปแล้ว 
(ยูทูป คนป่า หิมพานต์ 26 พ.ย. 67) https://www.youtube.com/watch?v=XanpbVh5wS8 
- เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตรวจสอบพ้ืนที่สร้าง "ลานพญานาค" พบ "ลุงพล" ไม่ท้าตามค้าสั่งศาล (ไทยรัฐ 26 พ.ย. 67) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2827719 
- ชาวบ้าน 2 ต้าบล เฮ! ป่าไม้อนุญาตสร้างถนนลัดไปอ้าเภอรัตนบุรี ย่นระยะทางเหลือ 7 กม. (สยามรัฐ 26 พ.ย. 
67) https://siamrath.co.th/n/583186 
- กษ. สั่งท้าแผนแก้หนี้ คปร.- ผกก.ให้แล้วเสร็จใน 2 ปี หลังค้างนานกว่า 30 ปี (บางกอกมทูเดย์ 26 พ.ย. 67)  
https://shorturl.asia/FCKw8 
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26 พ.ย. 2024 
เม่ือเวลา 10.00 น วนัท่ี 26 พ.ย 67 นายกฤษฏ ์แกว้รกัษ ์เครือขา่ยเกษตรกรจงัหวดัชมุพร พรอ้มดว้ย นาย

บรรเลง ศรีสวสัดิ ์สมาชิกสภาเกษตรกร อ าเภอท่าแซะ และชาวบา้นกลุม่ไมมี่ท่ีดนิท ากิน ไดร้วมตวักนัท่ีวา่

การอ าเภอทา่แซะ จงัหวดัชมุพร เพ่ือเรียกรอ้งให ้หน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งทัง้กรมป่าไม ้กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาต ิไมต่อ่อายสุมัปทานใหก้บับรษิัท ยกัษใ์หญ่ ท่ีปลกูปาลม์น า้มนั ในพืน้ท่ีอ าเภอท่าแซะ

กวา่ 22,000 ไร ่โดยเรียกรอ้งใหส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัชมุพรเดนิทางมารบั หนงัสือความตอ้งการ

ของชาวบา้น ตอ่มานายสพุล จลุใส สสเขต3 นายวิชยั สดุสวสัดิ ์สส.เขต 1 และนายสนัต ์แซ่ตัง้ สส.เขต 3 

จงัหวดัชมุพร ไดเ้ดนิทางมารบัหนงัสือ โดยหนงัสือดงักลา่วระบวุา่ ศนูยป์ระสานงานเครือขา่ยเกษตรกรผูไ้ร ้

ท่ีท  ากิน เรื่อง การไขปัญหาเกษตรกรท่ีไรท่ี้ท ากินและคดัคา้นการอนญุาตใหใ้ชป้ระโยชนใ์นเขตป่าสงวน

แหง่ชาตป่ิารบัรอ่-ป่าสลยุ ใหก้บับริษัทวิจิตรภณัฑส์วนปาลม์และบรษิัทวิจิตรภณัฑ ์ซึ่งไดแ้นบส าเนา

หนงัสือเอกสารตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งพรอ้มทัง้รายช่ือ ประชาชนท่ีคดัคา้นการใหใ้ชป้ระโยชนป่์าสงวนแหง่ชาตมิา

ดว้ย ในหนงัสือระบวุา่ ตามท่ีเกษตรกรผูไ้รท่ี้ท ากินจงัหวดัชมุพร จ านวน 4,749 ราย ไดมี้หนงัสือกราบเรียน

ทา่นนายกรฐัมนตรี เพ่ือใหโ้ปรดพิจารณาแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นใหก้บัเกษตรกรท่ีไมมี่ท่ีดนิท ากิน ตาม

นโยบายของรฐั เพ่ือสรา้งความมั่นคงใหก้บัประชาชน ใหมี้ความเป็นอยู่ดีขึน้ มีอาชีพ มีท่ีท ากิน มีท่ีอยู่อาศยั

เป็นของตนเอง โดยมีขอ้เสนอใหพ้ิจารณาน าท่ีดินของรฐัในเขตปา้สงวนแหง่ชาติ ปา้รบัรอ่และป่าสลยุ ใน 



 

เขตต าบลรบัรอ่และต าบลหงษเ์จรญิ อ าเภอทา่แชะ ซึ่งบริษัทวิจิตรภณัฑ ์เป็นผูไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ท า

ประโยชน ์ซึ่งหนงัสืออนญุาตดงักลา่วไดห้มดอายตุัง้แตว่นัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2558 และวนัท่ี 17 ตลุาคม 

25558 เป็นเวลากวา่ 8 ปีแลว้ มาจดัสรรใหเ้กษตรกรผูไ้รท่ี้ท ากิน จงัหวดัชมุพร เครือข่ายเกษตรกรผูไ้รท่ี้ท า

กินจงัหวดัชมุพร จงึขอความกรุณาไดโ้ปรดพิจารณา แกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นจดัสรรใหก้บัเกษตรผูไ้รท่ี้

ท ากินจงัหวดัชมุพร ไดมี้ท่ีท ากินตามนโยบายของรฐับาล นอกจากนีไ้ดข้อใหต้รวจสอบบรษิัทวิจิตรภณัฑ์

สวนปาลม์และบรษิัทวิจิตรภณัฑจ์  ากดั กรณีเพิกเฉยการปฏิบตัิตามเง่ือนไขระเบียบและกฎหมายวา่ดว้ย

การอนญุาตเก็บหาของป่า เป็นเหตใุหร้ฐัไดร้บัความเสียหาย โดยบรษิัทจะตอ้งจา่ยคา่ภาคหลวงและคา่

บ ารุงป่า ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัท่ี1221 (พ.ศ.ศ.2531) ออกตามความในพระราชบญัญัตป่ิา

สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.2507 ปีละประมาณ 66,000,000 บาท ส าหรบัแปลงท่ีต าบลรบัรอ่และ 28,000,000 

บาทส าหรบัแปลงท่ีอยู่ในต าบลหงษเ์จรญิ โดยสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของจงัหวดัชมุพรทัง้ 3 คน ได้

รบัปากจะน าปัญหาดงักลา่วเขา้สูค่ณะกรรมาธิการท่ีดิน สภาผูแ้ทนราษฎร และกระทรวง 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือใหมี้การพิจารณาใหค้วามชว่ยเหลือประชาชนตามค ารอ้งตอ่ไป 
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"เจ้าหน้าที่ป่าไม้" เขา้ตรวจสอบพืน้ท่ีสรา้ง "ลานพญานาค" หลงัมีพลเมืองดีรอ้งเรียน พบ "ลุงพล" ไม่

ท าตามค าสั่งศาล 

จากกรณี เม่ือวนัท่ี 21 เม.ย. 2565 ศาลจงัหวดัมุกดาหาร อ่านค าพิพากษา ศาลชัน้ตน้ตดัสินใหน้ายไชย์

พล จ าเลยท่ี 1 จ าคกุ 2 ปี 3 เดือน ปรบัเป็นเงิน 45,000 บาท โทษจ าใหร้อลงอาญา 2 ปี ส่วนยูทูบเบอร์

ทัง้ 2 คน จ าคกุคนละ 1 ปี ปรบัคนละ 20,000 บาท โทษจ าใหร้อลงอาญาคนละ 2 ปี ในคดีบุกรุกป่า

สรา้งวงัพญานาค ส่วนกรมป่าไมใ้หจ้  าเลยท่ี 1 ชดใชค้่าเสียหายในการตดัไมใ้นเขตป่าสงวนจ านวน 

23,054 บาท และใหร้ือ้ถอนรูปป้ันพญานาคภายใน 30 วนั 

ต่อมา ลุงพลไดท้  าการขนยา้ยพญานาคออกจากพืน้ท่ีดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 18 มิ.ย. 2565 ไปท่ี บา้นวงัเย่ียม 

ต.หนองแวงใต ้อ.วานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แต่ขนไปเฉพาะตวัพญานาคเท่านัน้ ไดท้ิง้พวกฐานรากไว้

พรอ้มกับฐานพระพทุธ ซึ่งตามค าสั่งศาลตอ้งรือ้ถอนออกใหห้มดภายใน 30 วนั แตผ่่านมาเกือบ 2 ปียงั 

 



 

ไม่มีการด าเนินการ จึงมีพลเมืองดีไปรอ้งต่อกรมป่าไม ้เพ่ือใหล้งตรวจสอบเพราะว่าลุงพลในฐานะ

จ าเลยท่ี 1 ไม่ปฏิบตัิตามค าสั่งของศาล 

ล่าสุด วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2567 เจา้หนา้ท่ีกรมป่าไม ้พรอ้มชุดพยคัฆไ์พร เขา้ตรวจสอบพืน้ท่ี หลงัจาก

การตรวจสอบ นายชาญชยั กิจศกัดาภาพ หวัหนา้ชุดพยคัฆไ์พร กรมป่าไม ้เปิดเผยว่า ทางเราไดร้บัการ

รอ้งเรียนใหท้างเจา้หนา้ท่ีลงมาตรวจสอบสิ่งปลูกสรา้งท่ีอยู่บริเวณพืน้ท่ีตรวจยึด และมีค าสั่งใหร้ือ้ถอน 

ซึ่งโดยหลกัการแลว้ศาลไดต้ดัสินใหจ้  าเลยท่ี 1 รือ้ถอนออกไปทัง้หมด ก าหนดไว ้30 วนั แต่ก็เลยมาแลว้ 

ต่อไปก็จะใหท้างป่าไมมุ้กดาหารรอ้งขอไปยงักรมบงัคบัคดี เพ่ือมาด าเนินการตรงนีใ้หเ้สร็จสิน้ไป ถ้า

จ าเลยไม่รือ้ถอนก็จะเป็นทางเจา้หนา้ท่ีมารือ้ถอนเองแลว้คิดค่ารือ้ถอนกับจ าเลยท่ี 1 คือ นายไชยพ์ล 

 
 

นอกจากนี ้ทางเจา้หนา้ท่ีกรมป่าไม ้พรอ้มชดุพยคัฆไ์พร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัไดท้  าการ

ลงพืน้ท่ีตรวจพืน้ท่ีมีการรอ้งเรยีนว่า มีการบกุรุกป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภพูาน ซึง่จดุ

ดงักล่าวห่างจากบรเิวณท่ีของนางสาวิตร ีหรอืแม่นอ้งชมพู ่ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึง่อยู่บรเิวณ

ภเูขา โดยพบว่าไดมี้การบกุรุกจรงิและมีผูค้รอบครองจ านวน 2 รายโดยจะมีการแจง้ความ

ด าเนินคดีต่อไป. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
วนัท่ี 26 พ.ย.67 พล.ต.ท.บญุจนัทร ์นวลสาย สว.สรุนิทร ์ประธานกรรมาธิการ การกฎหมาย และการ

ยตุธิรรม วฒุิสภา พรอ้มดว้ยนายปรีชา  สีโสดา นายก อบต.รตันบรุี และชาวบา้น 2 ต าบล กว่า 10 คน  

ลงพืน้ท่ีไปยงัถนนเสน้ทางระหวา่ง ต.รตันบุรี กบั ต.หนองบวับาน อ.รตันบรุี จ.สรุนิทร ์ซึ่งเป็นถนนลกูรงัผสม

หินคลกุ ท่ีชาวบา้นใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัสญัจรมาตัง้แตส่มยับรรพบรุุษ ระยะทางกวา่ 1.6 ก.ม.การสญัจรไป

มาเตม็ไปดว้ยฝุ่ นคละคลุง้ เวลาฝนตกเดนิทางล าบากทางเปียกแฉะไปดว้ยโคลน หรือแทบจะเดนิทางไมไ่ด ้

ประชาชนตอ้งใชเ้สน้ทางอ่ืนเดนิทางออ้มกวา่ 15 ก.ม.เพื่อเขา้ไปท าธุระ ตดิตอ่ส่วนราชการ โรงพยาบาล 

และไปโรงเรียนในตวัอ าเภอรตันบรุีแทน ท่ีผ่านมา ทาง อบต.รตันบรุี ไดท้  าหนงัสือย่ืนกบักรมป่าไม ้เพ่ือขอ

อนญุาตสิรา้งถนนคอนกรีต เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถใชส้ญัจรไดอ้ย่างสะดวก ประชาชนไดร้บัประโยชน ์2 

ต าบล กวา่ 3-5 พนัครวัเรือน แตก็่ยงัไมไ่ดร้บัการตอบรบั หรืออนญุาตใหส้ามารถสรา้งถนนคอนกรีตได ้จน 

อบต.รตันบรุี ตอ้งท าหนงัสือรอ้งเรียนกบั พล.ต.ท.บญุจนัทร ์นวลสาย สว.สรุนิทร ์ซึ่งเป็นประธาน

กรรมาธิการ การกฎหมาย และการยตุธิรรม วฒุิสภา ก่อนจะอภิปรายหารือในการประชมุวฒุิสภาเม่ือตน้

เดือน พ.ย.ท่ีผ่านมา จากนัน้เม่ือวนัท่ี 15 พ.ย.67 กรมป่าไม ้ก็ไดมี้หนงัสืออนญุาตใหท้าง อบต.รตันบรุี  

สามารรถสรา้งถนนคอนกรีตได ้ท าใหช้าวบา้น 2 ต าบลท่ีตอ้งใชถ้นนเสน้ดงักล่าวสญัจรตา่งดีใจกนัถว้น 

 



 

หนา้ เพราะจะไดมี้เสน้ทางลดัไปท าทรุะในอ าเภอ สามารถยน่ระยะทางจาก 15 ก.ม.เหลือ เพียง 7 ก.ม.

เทา่นัน้  และตา่งขอบคณุ พล.ต.ท.บญุจนัทร ์นวลสาย สว.สรุนิทร ์และกรมป่าไม ้ท่ีอนญุาตใหท้าง  

อบต.รตันบรุี สามารถสรา้งถนนคอนกรีตใหช้าวบา้นในครัง้นี ้

 

นายปรชีา  สีโสดา นายก อบต.รตันบรุ ีกล่าวว่า ถนนเสน้นีเ้ป็นถนนนเช่ือมระหว่าง ต.รตันบรุ ี

กบั ต.หนองบวับาน มีชาวบา้นใชถ้นนเสน้นี ้ไม่ต  ่ากว่า 3-5 พนัครอบครวั ปกติหนา้แลง้ก็พอไป

ได ้แต่ว่าหนา้ฝน จะเดินทางล าบาก เกือบจะเดินทางไม่ได ้นกัเรยีนตอ้งเดินทางออ้มไปถนน

ใหญ่ เขา้ตลาดและออ้มไปโรงเรยีน ระยะทางออ้ม 15 ก.ม.ถา้ถนนเสน้นีเ้สรจ็จะช่วยย่น

ระยะทางไดเ้หลือ 7 ก.ม.ครึง่ต่อครึง่การสญัจรก็จะสะดวกกว่า เพราะถา้ไปเสน้เดิมทัง้ไกลและ

ผ่านตลาดการจราจรคบัคั่ง เสียเวลา เสียน า้มนัเพิ่ม การไปติดต่อราชการล าบาก ลกูหลานไป

โรงเรยีนล าบาก ค่าใชจ้่ายเพิ่ม ท่ีผ่านมา ชาวบา้นทัง้ 2 ต าบล ไดท้  าการประชาชนคมหมู่บา้น 

อยากไดถ้นนเสน้นี ้ตนก็ท าเรื่อง ตัง้แต่ปลายปี 2563 เพราะพืน้ท่ีบางส่วนเป็นของกรมป่าไม ้

เพ่ือจะสรา้งถนน แต่ก็ยงัไม่ไดร้บัการอนมุตัิ จนตอ้งท าหนงัสือถึงท่าน พล.ต.ท.บญุจนัทร ์นวล

สาย สว.สรุนิทร ์ประธานกรรมาธิการ การกฎหมาย และการยตุิธรรม วฒุิสภา ใหท้่านเป็นปาก

เป็นเสียงในสภาให ้พดูถึงความเดือดรอ้น ความตอ้งการของพ่ีนอ้งประชาชน อยากมีถนน

สญัจร ขนผลิตผลไปขาย ลกูหลายไปโรงเรยีนจะไม่ตอ้งออ้ม คนไปติดต่อราชการ คนเจ็บป่วย 

ถา้ออ้มอาจจะไม่ทนัการณ ์ตอ้งขอบคณุ ประธานกรรมาธิการ การกฎหมาย และการยตุิธรรม 

วฒุิสภา ท่ีท าใหโ้ครงการนีข้บัเคล่ือน หลงัจากท่านน าเรื่องเขา้สภาไม่นาน ก็มีหนงัสือจากกรม

ป่าไม ้ลงมาเม่ือวนัท่ี 15 พ.ย.67 อนญุาตใหส้ามารถสรา้งถนนคอนกรตีได ้ขอบคณุกรมป่าไมท่ี้

เล็งเห็นความล าบากของประชาชน ซึง่ไดร้บังบประมาณการก่อสรา้งถนนคอนกรตี จาก อบจ.

สรุนิทร ์มาแลว้ ไดป้ระกวดราคาและไดผู้ร้บัเหมาเรยีบรอ้ยแลว้ น่าจะใชเ้วลาก่อสรา้งไม่เกิน 1 

เดือน เพ่ือใหท้นัก่อนปีใหม่ เพ่ือเป็นของขวญัใหป้ระชาชนตอ้นรบัปีใหม่ดว้ย โดยถนนเสน้นีถื้อ

ว่าเป็นถนนรอ้ยปีก็ว่าได ้

 

 



 

 

นางสิรมิา เกตสุิร ิชาว ต.รตันบรุ ีอ.รตันบ ุจ.สรุนิทร ์กล่าวว่า ทางเสน้นีเ้ป็นทางลดั 2 ต  าบล ท่ี

ผ่านมามีผูป่้วย เด็กนกัเรียนท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้สน้ทางลดัแต่เดินทางดว้ยความล าบากโดยเฉพาะ 

หนา้ฝน จ าความไดต้ัง้แตเ่กิดมาก็เห็นถนนเสน้นีเ้หมือนเดิม ขอบคณุท่าน สว.,กรมป่าไม ้และ

อบต.รตันบรุ ีท่ีช่วยผลกัดนัถนนเสน้นีจ้นส าเรจ็ 

นางสรุตัน ์ แสงทอง ชาว ต.หนองบวับาน อ.รตันบรุ ีจ.สรุนิทร ์กล่าวว่า ตอนฝนตกทางจะล่ืน 

เดินทางล าบากมาก เด็กนกัเรยีน ชาวบา้น ยอมเดินทางออ้มไกลหน่อย ถา้ไดเ้สน้นีจ้ะย่น

ระยะทางไดม้าก ขอบคณุทกุหน่วยงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ชาวบา้นจะไดไ้ม่ล  าบากในการสญัจร

ไปมาอีก   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เลขาธิการกองทุนฟ้ืนฟูฯ ระบุ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ 4 หน่วยงานในสังกัด เร่งส ารวจ
ข้อมูลเพ่ือท าแผนแก้ปัญหาหนี้ของเกษตรกรเก่ียวกับระบบการผลิต และการฟ้ืนฟูเกษตร ที่ค้างนานกว่า 30 ปี 
ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี 

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) กล่าวถึงผลการประชุม
ติดตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.) 
ที่มีนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาว่า การประชุมดังกล่าว มีหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังและผู้แทน ธ.ก.ส. เข้าร่วมประชุมเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาหนี้ คปร. และ ผกก. ที่ค้างมานานตั้งแต่เริ่มท าโครงการปี 2534-2539 
ปัจจุบันมีเกษตรกรสมาชิก กฟก.ที่ขึ้นทะเบียนหนี้ และระบุประเภทหนี้เป็นหนี้โครงการส่งเสริมของรัฐอยู่
จ านวน 20,353 ราย 23,907 สัญญา มูลหนี้ทั้งสิ้น 1,059,590,517.84 บาท โดยที่ประชุมเห็นชอบก าหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ออกเป็นสองระดับดังนี้ 1. กรณีหนี้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย มอบหมายให้ 

 



 

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 2. กรณีหนี้เกิน 10,000 
บาท ขึ้นไปให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ 4 หน่วยงานได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร มีลูกหนี้ จ านวน 128,672 
สัญญา กรมปศุสัตว์ จ านวน 2,596 สัญญา กรมชลประทาน จ านวน 66 สัญญา และกรมป่าไม้ จ านวน 34 
สัญญา ท าการส ารวจข้อมูลลูกหนี้ทุกรายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อน ามาคัดแยกข้อมูลและน าไปสู่การจัดท าแผน
แก้ไขปัญหาหนี้ตามระเบียบของคณะกรรมบริหารสินเชื่อการเกษตร ( กบส. ) ต่อไป ทั้งนี้ได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิต
การเกษตร ซึ่งมี นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ด าเนินการจัดประชุม
และติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และน ามารายงานให้ทราบ 

 

 


